

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023



Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
Trường THCS Thị trấn Văn Điển
SĐT: 0386332800

Thông tin nhân vật

Cô giáo Lê Hồng Liên

Trường THCS Thị trấn Văn Điển

Trong không khí những ngày Hà Nội vào mùa thu đông, tôi bỗng nhớ đến những câu thơ trong “Phổ ta” của Lưu Quang Vũ:

*Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
 Tại sao cây táo lại nở hoa
 Sao rãnh nước trong veo đến thế?*

Phải, trong nhịp sống đầy áp lực của xã hội hiện đại, nhất là trong guồng quay công việc liên tục mỗi ngày của những người làm nghề giáo chúng tôi, hiếm khi tôi có đủ thời gian để ý đến những điều nhỏ bé thường ngày. Nhưng sâu thẳm bên trong mình, tôi luôn có một niềm tin bất diệt, rằng những điều tử tế, tuyệt vời vẫn diễn ra đâu đó, trong chính cuộc sống của chúng ta. Và rồi, tình cờ nhưng thú vị, tôi may mắn gặp được những “cây táo” “nở hoa đây khiêm nhường và giản dị ngay chính tại nơi mình làm việc hàng ngày – trường THCS Thị trấn Văn Điển. Trong vườn cây ấy, người khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là cô giáo Lê Hồng Liên - một cô giáo Âm nhạc cởi mở, tận tụy và đầy sáng tạo.



Cô giáo Lê Hồng Liên (áo dài hồng) và các thầy cô giáo tổ Tin học – Công nghệ - Năng khiếu trường THCS Thị trấn Văn Điển

Người giáo viên cởi mở, giản dị và nhiệt huyết

Cô Hồng Liên là một trong số những người đầu tiên tôi gặp khi bước chân vào làm việc tại ngôi trường mới. Với tâm trạng của một người trẻ, lần đầu đến với môi trường đòi hỏi sự chuẩn mực và nghiêm túc, tôi có nhiều phần lo lắng và hồi hộp. Trong vài phút ngắn ngủi chờ đợi tại văn phòng, tôi vô tình gặp cô Liên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một cô giáo có gương mặt hồng hào, phúc hậu, nụ cười xinh, tươi tắn, thân thiện. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tôi đã có cảm tình đặc biệt về cô.

Công tác tại trường đã nhiều năm, cô Hồng Liên phụ trách giảng dạy bộ môn Âm nhạc cùng một đồng nghiệp. Chính vì thế, lịch lên lớp hàng ngày của cô khá dày đặc và bận rộn. Tuy vậy, cô vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của trường và các cấp, giành nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.



Cô Hồng Liên và đồng nghiệp trong các phong trào, hoạt động tập thể

Trong những năm tháng làm việc dưới mái trường THCS Thị trấn Văn Điền, cô đã đạt được những thành tích đáng kể: Danh hiệu **“Chiến sĩ thi đua”** năm học 2000 – 2001; **giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện** năm học 2001-2002; **giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện** các năm học 2005 – 2006, 2010 – 2011; 2015 – 2016; **“Chiến sĩ thi đua” cấp trường** năm học 2015 – 2016; có nhiều *Sáng kiến kinh nghiệm* đạt giải B, C;... Từ năm 2014 đến năm 2018, cô Hồng Liên đảm nhận **công tác chủ nhiệm**. Với sự nhiệt huyết và tình yêu thương với học trò, các tập thể lớp do cô Liên đảm nhiệm luôn giành được các thành tích tốt trong học tập và rèn luyện qua nhiều năm.



Cô Hồng Liên đảm nhận công tác chủ nhiệm

Đầu năm học 2022 – 2023, Đội văn nghệ của trường THCS Thị trấn Văn Điền vinh dự tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” do Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì tổ chức. Trong đó, tiết mục hát tốp ca “Em yêu trường em” và “Đi học” do cô giáo Lê Hồng Liên dàn dựng và luyện tập cho các em học sinh đã đạt giải Nhất của hội thi. Hai bài hát được kết hợp trong cùng tiết mục, được thể hiện bằng giọng ca trong trẻo của các em học sinh đã mang đến không khí vui tươi của ngày khai giảng, niềm vui đến trường của các em là một hình ảnh đẹp gắn với ý nghĩa của trường học hạnh phúc.



Cô Lê Hồng Liên cùng Ban giám hiệu, các cô giáo và các em học sinh trong Đội văn nghệ nhà trường tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2023

Trong thời gian luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi, tôi luôn thấy ở cô Liên một niềm say mê và nhiệt huyết. Các em học sinh được cô hướng dẫn từ cách hát, cách dùng các nhạc cụ đệm nhịp, bè phối,... một cách thật hoà hợp, tạo nên tiết mục đầy ấn tượng. Đối với các em học sinh, thời gian luyện tập không chỉ để lại cảm xúc khó quên khi được thể hiện tài năng, được học hỏi, rèn luyện thêm kỹ năng thanh nhạc mà còn đọng lại trong các em hình ảnh về cô Hồng Liên – cô giáo Âm nhạc vui tươi, đôn hậu, ngày ngày say sưa luyện tập cho các em.



Mỗi học sinh trong Đội văn nghệ đều cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia luyện tập. Em Ngô Hoài Phương – học sinh lớp 6A11 (Đội hát) chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên em được tham gia một cuộc thi lớn, lần đầu được đứng trên sân khấu trước rất nhiều khán giả, em thấy thật háo hức nhưng cũng rất hồi hộp. Tuy nhiên, chính nhờ có sự động viên, hướng dẫn kỹ lưỡng từ cô Hồng Liên, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cuộc thi vì vậy đã trở thành một trải nghiệm khó quên trong năm học đầu cấp của em.



Các học trò luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của cô Hồng Liên mỗi lần biểu diễn trên sân khấu.

Là một giáo viên Âm nhạc lâu năm, chắc hẳn những nhiệm vụ như phụ trách, biểu diễn văn nghệ trong trường đã không còn xa lạ với cô Hồng Liên. Ấy vậy nhưng trong mỗi lần cô thể hiện tài năng tại các dịp đặc biệt, tôi vẫn thấy ở cô một niềm hân hoan, tươi vui và tràn đầy sức sống. Cô không ngại khó, ngại khổ để luyện tập cho những tiết mục đòi hỏi thời gian và công sức. Và khi bước lên sân khấu, người giáo viên hàng ngày lại trở thành người nghệ sĩ, cất lên tiếng ca dịu dàng, cao vút đầy say mê.



Cô Hồng Liên biểu diễn tại Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, cô Hồng Liên cùng đồng nghiệp và các em học sinh đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ rất giàu ý nghĩa, dành tặng cho các thầy cô giáo, các học trò. Tiết mục của cô Liên đã gây ấn tượng với các em học sinh. Những đôi mắt tròn chăm chú theo dõi, chăm chú lắng nghe lời ca, tiếng hát của cô giáo tràn đầy nhiệt huyết. Tôi vẫn nhớ khi đang ngồi dưới lắng nghe, một em học sinh lớp 6 ngồi gần tôi, với cảm xúc đầy ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, hồn nhiên nói với tôi: “Cô ơi, cô Liên hát hay quá cô nhỉ?”. Tôi thấy khá bất ngờ trước vẻ mặt trong sáng, đáng yêu và câu hỏi hồn nhiên của em. Tôi, và có lẽ cả mọi người khác nữa, thường có mặc định trong mình rằng: giáo viên Âm nhạc hát hay là lẽ thường tình. Nghe câu nói của cậu học trò bé bỏng, tôi nhận ra rằng dường như các em còn cảm nhận được nhiều điều hơn thế trong phần biểu diễn của cô Liên. Hơn cả tiếng hát, lời ca, có lẽ các em còn thấy được ở cô cả những niềm vui từ trong ánh mắt. Niềm hạnh phúc, sự vui vẻ khi cô làm bất cứ việc gì, dù đó là những công việc nhỏ nhất, đơn giản nhất là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận được khi tiếp xúc với cô Liên. Còn tôi, tôi luôn tin vào cảm nhận và lời nói của con trẻ. Bởi đó luôn là những cảm nhận thật trong trẻo và chân thành. Những điều nhỏ bé, giản dị như vậy là minh chứng cho tình cảm khó diễn tả bằng lời mà cô Liên nhận được từ các học trò nhỏ bé.

“Người làm vườn” sáng tạo và tận tâm

Không chỉ nhiệt thành trong công tác giảng dạy và các nhiệm vụ được giao, cô Hồng Liên còn rất tâm huyết và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục học sinh thường ngày. Cũng trong đầu năm học 2022 - 2023, khi trường THCS Thị trấn Văn Điền tiếp tục thực hiện mô hình lớp học “**An toàn - Xanh - Sạch - Sạch - Thông minh**”, với niềm yêu thích thiên nhiên, cô Hồng Liên đã đề xuất ý tưởng thay thế các chậu cây quanh lớp học bằng những chậu cây tái chế từ can nhựa, vỏ chai để góp phần bảo vệ môi trường và rèn luyện cho học sinh tinh thần tiết kiệm, sáng tạo.



Ngay khi đề xuất, ý tưởng của cô đã nhận được sự hưởng ứng từ Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban giám hiệu đã phê duyệt và triển khai “**Dự án lớp học xanh**”, “**Nhà vệ sinh thân thiện**” do cô Hồng Liên phụ trách. Dự án nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể các em học sinh và các bậc phụ huynh. Chỉ trong vòng một tháng phát động dự án, các hành lang lớp học, khu vực nhà vệ sinh của trường THCS Thị trấn Văn Điền đã được thay màu áo mới, đồng bộ và đẹp mắt.



Kết quả “Dự án lớp học xanh”, “Nhà vệ sinh thân thiện”



Hành lang của 43 lớp được trang trí bởi những chậu cây đặc biệt



*Những chậu cây nhỏ xinh
trước hành lang lớp học*



*Cô Liên tỉ mỉ hướng dẫn các em học sinh
vun đất, trồng lại cây*



*Công đoạn “thay áo mới”
cho những “chiếc chậu cũ”*



*Em học sinh say sưa sơn màu
cho những chậu cây xinh xắn*



Vun vén từng mầm cây yêu thương...

Có lần, tôi cùng các em học sinh lớp mình xuống tham gia dự án. Cả tôi và các em đều được cô Liên hướng dẫn rất chi tiết làm sao để có được những chậu cây ưng ý. Nào là khi cắt can nhựa cần cầm kéo tỉa đường nét như thế nào; pha, sơn màu sao cho đẹp; chọn đất đẽm và chăm sóc làm sao để cây luôn tươi tốt,... Tất cả những điều ấy tuy đơn giản nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đủ thời gian và tâm trí để bình

tĩnh và kiên nhẫn học cùng con trẻ. Nhìn cô và các em học sinh say mê sửa lại từng can nhựa sao cho đẹp, tỉ mỉ quét sơn cho từng chậu cây, rồi lại cắm cọc buộc từng chậu vào hành lang mỗi lớp, tôi bỗng thấy trân quý những hành động giản dị, nhỏ bé ấy vô cùng. Hoá ra, trái ngược với cuộc sống gấp gáp và ồn ã ngoài kia, ở một góc hành lang trường tôi, vẫn có một con người cố thể bình an dành chút thời gian cho thiên nhiên, làm đẹp cho đời như thế.



Cứ miệt mài nhưng đầy hạnh phúc, cô Hồng Liên luôn là người mang năng lượng tích cực đến với chúng tôi. Nhìn cô, tôi lại càng thêm niềm tin và tình yêu trong cuộc sống, vào công việc của mình. Có lẽ không chỉ tôi, mà còn nhiều các thầy cô giáo, các đồng nghiệp khác, khi tiếp xúc với cô Liên sẽ đều cảm nhận được điều đó. Và cứ thế, những người như cô sẽ luôn là những dòng nước trong veo, mát lạnh, tưới tắm cho cuộc đời thêm đẹp tươi và hạnh phúc.

